



# ด่วนที่สุด

วิเทศในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๓๓๕

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด คือ ด้านสังคม ประเด็นการจัดสวัสดิการในด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการผู้มีรายได้น้อย กลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสวัสดิการดังกล่าว เช่น ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เป็นต้น เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม สำนักงาน ก.พ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น พิจารณากำหนดแนวทางการจัดสร้างที่พักอาศัย ตลอดจนหลักเกณฑ์การได้สิทธิเข้าพักอาศัยสำหรับข้าราชการดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงรูปแบบของที่พักอาศัย ขนาดและทำเลที่ตั้งที่จะจัดสร้างให้เหมาะสม และให้พิจารณากำหนดแนวทาง/มาตรการรองรับเมื่อข้าราชการผู้ได้รับสวัสดิการด้านที่พักอาศัยดังกล่าว เกษียณอายุราชการ และจำเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยเป็นของตนเองด้วย ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย ได้นำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) ของสำนักนโยบายและแผน สป. Banner “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายำงานผล
๑.	ด้านสังคม	การจัดสวัสดิการในด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสวัสดิการในด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ เช่น ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เป็นต้น เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม สำนักงาน ก.พ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น พิจารณากำหนดแนวทางการจัดสร้างที่พักอาศัยตลอดจนหลักเกณฑ์การได้สิทธิเข้าพักอาศัยสำหรับข้าราชการดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงรูปแบบของที่พักอาศัย ขนาดและทำเลที่ตั้งที่จะจัดสร้างให้เหมาะสม และให้พิจารณากำหนดแนวทาง/มาตรการรองรับเมื่อข้าราชการผู้ได้รับสวัสดิการด้านที่พักอาศัยดังกล่าวเกษียณอายุราชการ และจำเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยเป็นของตนเองด้วย ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว	ส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด/จังหวัดทุกจังหวัด/กทม./หน่วยงานในสังกัด สป.มท.	เพื่อทราบ	-

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.  
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สีสาร สป. ๕๐๔๘๒